

KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đoàn Thái Bình dự Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức song hệ thống MTTQ đã tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham mưu với Đảng ban hành nhiều chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Nhiệm vụ qua, công tác mặt trận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững; mối quan hệ máu thịt và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là 5 chương trình hành động đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiếp tục

có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp tiếp tục có dấu ấn đậm nét trong xã hội, lao động sản xuất và sự chung sức của cả cộng đồng. Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - một trong những phương thức đoàn kết, tập hợp nhân dân được tổ chức ở hầu hết khu dân cư trong cả nước. Hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được huy động từ các nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua hệ thống MTTQ để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, bảo vệ, thực hiện an sinh xã hội. Trước diễn biến phức tạp, chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid-19, mặt trận đã phối hợp tổ chức 3 đợt kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước chung sức đồng lòng ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước khống chế, vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, MTTQ Việt Nam đã xây dựng và

thực hiện đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho học sinh của tỉnh Điện Biên và hỗ trợ 500 căn nhà cho học sinh của 5 tỉnh Tây Bắc. Với trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, mặt trận tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua cao nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay đã vận động được hơn 6.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, vừa qua, Quý cử tự trung ương đã vận động được hơn 2.000 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo việc sao kê, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương, nhận được sự đồng tình, khen ngợi từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên luôn là địa chỉ tin cậy, lắng nghe, chia sẻ; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền. Hơn 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; gần 86.000 hội nghị

phản biện xã hội, hơn 200.000 cuộc giám sát được tổ chức ở các cấp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tích MTTQ Việt Nam đã đạt được. Trong suốt 94 năm qua, MTTQ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò, sứ mệnh trong việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khích lệ, cổ vũ, động viên nhân dân ta hàng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử... MTTQ Việt Nam xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tổ chức nòng cốt trong phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong đời sống xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ tới mà báo cáo chính trị đưa ra, đồng thời nhấn mạnh: Cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách, hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; thực hiện các biện pháp hiệu quả chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực, sâu sát với dân, đồng hành cùng dân: "Khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia".

NGUYỄN TRIỆU

(tổng hợp)

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mặt trận lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong quý IV/2024, cần tập trung khác biệt và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến, có kết quả cụ thể việc thực hiện những nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra trong kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cũng như những yêu cầu của Đề án 06. Đồng chí giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, nhất là Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng đề án chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí yêu cầu sớm tổ chức đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động chuyển đổi số. Các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc bố trí nguồn lực để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Hưng.

mọi khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển chung của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bày tỏ sự xúc động, vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí hứa sẽ giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh cũng như UBND tỉnh giao, góp phần vào công cuộc phát triển chung của tỉnh.

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì vậy, đồng chí Thường ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện nghiêm quy chế hội họp, tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu và dành thời gian trao đổi, thảo luận với đồng chí báo cáo viên để làm rõ những nội dung dư luận hiện nay đang quan tâm, bổ sung những kiến thức mới để giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ nội dung dư luận xã hội tự tin đến cơ sở nhân thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt chuyên đề tổng quan về dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội trong tình hình mới; một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bám sát Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU,

ngày 4/10/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tăng cường nắm và dự báo tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý, định hướng dư luận, nhất là trong những sự kiện lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên dư luận xã hội các cấp trong việc nắm tình hình và tuyên truyền, định hướng thông tin. Tích cực tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định, hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin giúp Hiệp hội ngành nội thất Trung Quốc tìm hiểu, nghiên cứu, kết nối thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc có quy mô lớn, công nghệ cao đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội ngành nội thất Trung Quốc cảm ơn đồng chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn; giới thiệu lịch sử hình thành, những thành tựu phát triển của Hiệp hội cũng như chuyên ngành thiết kế, xây dựng, trang trí nội thất của Trung Quốc. Lãnh đạo Hiệp hội ngành nội thất Trung Quốc chia sẻ nhu cầu phát triển thị trường của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội, mong muốn được nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực thương mại, phân phối sản phẩm nội thất, vật liệu xây dựng mới tại Thái Bình.

QUYẾT TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ SÂU RỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong chuyển đổi số được tỉnh thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các bộ, ngành trung ương, trong đó tập trung thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng

dịch vụ hệ thống EMC; hoàn thành kết nối hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Nhiều chỉ tiêu về chính quyền số vượt mục tiêu đề ra như: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 81%; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 99%. Hoạt động kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với việc thực hiện Đề án 06, tỉnh đã triển khai 29 mô hình ở cơ sở; ban hành kế hoạch triển khai thu thập ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh; hoàn thành kết nối triển khai 2 dịch vụ công liên thông và triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nhất là những lĩnh vực thực hiện chuyển đổi số còn một số khó khăn, hạn chế.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến chuyển đổi số; nhiều nhiệm vụ thực hiện chưa có kết quả hoặc kết quả còn hạn chế... Đồng chí nhấn mạnh: Chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng, tạo chuyển biến mọi mặt, vì vậy mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân phải xác định rõ trách nhiệm, trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, hợp đồng trong

ĐẤU TRANH, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA...

(Tiếp theo trang 1)

chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là mạng xã hội với khả năng tương tác, tạo hiệu ứng nhanh, rất khó kiểm soát, quản lý, giám sát, kiểm duyệt. Phương thức chủ yếu là tạo nguồn tin thật - giả lẫn lộn, gây nhiễu dư luận; cổ vũ tư tưởng đối lập, kích động, chống đối, chống phá rất bài bản, chặt chẽ, có mục tiêu rõ ràng, đó là: Tuyên truyền chống phá, kêu gọi tụ tập, biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng bằng thủ đoạn "cách mạng màu", "cách mạng đường phố", "diễn biến hòa bình".

Đáng chú ý, một số quốc gia vẫn đang bí mật triển khai các hoạt động trinh sát, giám sát, tình báo, bố trí hệ thống vũ khí mạng, sẵn sàng tấn công, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng. Các tổ chức khủng bố đang xây dựng tài khoản mạng xã hội, các kênh truyền thông, kết nối các đối tượng chống đối trong và ngoài nước xuyên biên giới "lớn giọng" rao giảng và chỉ trích Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, cho rằng Việt Nam là "kẻ thù của internet"; phát triển các kênh truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số, xúi giục các hoạt động ly khai, tự trị; móc nối, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị, có cả cán bộ đương chức, một số cán bộ nghỉ hưu và thành phần chống đối trong trí thức, văn nghệ sĩ tăng

cường chống Đảng; luồn rêu rao cho cái gọi là "dân chủ tư sản", "xã hội dân sự".

Các thế lực thù địch lợi dụng những sơ hở trong xử lý đất đai, vụ án kinh tế, công cuộc chống tham nhũng... tấn phá bài xuyên tạc, hướng lái dư luận làm rối loạn an ninh chính trị trên mạng xã hội. Lợi dụng thông tin báo chí chính thống về các sự kiện chính trị, biển, đảo, những diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực... để tạo khách quan, rồi lồng ghép thông tin hư cấu, bóp méo sự thật. Lợi dụng sự hiểu kỳ, thiếu hiểu biết của không ít người dân để kích động cộng đồng mạng tham gia tấn phá thông tin xấu độc, tạo dư luận xã hội để từ đó đẩy lên thành các vấn đề chính trị, gây nhiễu loạn thông tin.

Bởi vậy, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng chính là cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là vấn đề mang tính cấp thiết, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội.

Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng

Chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận không thể tách rời của chủ quyền quốc gia và bảo đảm chủ

quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc. Bởi vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ hệ thống thông tin, các dữ liệu, tài nguyên số, bảo đảm tính vẹn toàn, bí mật, sẵn sàng của thông tin. Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, không gian mạng đã trở thành một trường diện hành tác chiến mạng, tác chiến thông tin, đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa khai thác, sử dụng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành để huy động mọi nguồn lực. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên, liên tục với nội dung và biện pháp phù hợp, hiệu quả. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia.

Hoàn thiện chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng. Bổ sung, thể chế hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai việc xác lập và thực thi đầy đủ

chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam trên không gian mạng. Hoàn thiện khung khổ luật pháp quốc gia, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định quốc tế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng. Sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng. Thủ chủ công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng công nghệ, phần cứng, từ hạ tầng lõi đến các thiết bị điện tử cá nhân để hạn chế sự xâm nhập các mã độc, bởi hiện nay chúng ta cơ bản nhập khẩu từ nước ngoài nên độ bảo mật vẫn còn nhiều lỗ hổng. Chủ động "xây" và "chống", "đấu tranh" và "bảo vệ", kịp thời phát hiện và đáp trả các mối đe dọa an ninh mạng, gián điệp mạng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững chủ quyền trên không gian mạng.

Tăng cường cũng cố và phát triển lực lượng chuyên trách, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, bảo đảm tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén về chính trị, hiểu biết pháp luật. Hiện đại hóa vũ khí, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tác chiến mạng và an ninh mạng trong tình hình mới. Huy động sự tham gia đồng đội của mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt

chê giữa lực lượng Quân đội, Công an, thông tin - truyền thông và các lực lượng khác, trong đó Quân đội và Công an làm nòng cốt. Tập trung đầu tư trong việc các đối tượng, như: Các lực thù địch, đồng minh, tay sai có âm mưu, hành động sử dụng không gian mạng can thiệp, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa; các tổ chức phản động trong và ngoài nước; lực lượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ âm mưu, hành động cấu kết với thế lực bên ngoài, sử dụng không gian mạng chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng thực hiện các hoạt động xâm nhập, phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, không gian mạng là môi trường tác chiến, công pháp người chỉ huy, người lính sử dụng hệ thống thông tin quản lý, điều hành, điều khiển vũ khí, trình sát kỹ thuật; sử dụng các hệ thống tự động hóa chỉ huy để tương tác trong các hoạt động tác chiến. Sự ra đời không gian mạng xuất hiện hình thái chiến tranh và lực lượng tác chiến mới, ví như cuộc chiến Nga - Ukraine... đã làm thay đổi học thuyết, tư duy và phương thức tiến hành chiến tranh.

Trên cơ sở công tác quản lý của Nhà nước về các dịch vụ trên không

gian mạng, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương để tạo thế trận phòng thủ vững chắc; giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nâng cao ý thức và năng lực tự bảo vệ của người dân khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tăng cường hợp tác quốc tế để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái chống phá Việt Nam. Tham gia các công ước quốc tế phù hợp với luật pháp Việt Nam. Phối hợp có hiệu quả trong thực thi các nghị định thư, thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm.

Đấu tranh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trong tiến trình thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Không gian mạng vừa mang lại nhiều cơ hội mới để xây dựng và phát triển đất nước, nhưng cũng tạo ra không ít thách thức chi phối, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số để xây dựng Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, phát triển.

(theo qdnd.vn)